



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๖๘๐

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสิริกาญจน์ สувณิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# กทผ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์  
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๒๒๗ ปีที่ ๓๐  
ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

## กทผ. ชี้แจง

- ❖ กทผ. กำชับโครงการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้มงวดมาตรการป้องกันฝุ่นละออง
- ❖ ประสานบริษัทผู้รับสิทธิแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสกายวอล์ค ช่องนนทรี
- ❖ เพิ่มความเข้มงวดกวดขันห้ามจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
- ❖ ซ่อมแซมผิวจราจรหน้าตลาดสวนสยาม เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน

### ❖ กทผ. กำชับโครงการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้มงวดมาตรการป้องกันฝุ่นละออง

นายไทวุฒิ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทผ. กล่าวถึงการเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบและแก้ไข ปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา ได้ประสานขอความร่วมมือเจ้าของโครงการก่อสร้างต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มข้นตรวจสอบและแก้ไข ปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๗ (พ.ศ.๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันฝุ่นละอองที่ผู้ดำเนินการต้องจัดทำระหว่างก่อสร้าง โดยในระหว่าง การก่อสร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ ๑๐.๐๐ เมตรขึ้นไป ที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะ หรือที่ดิน ต่างเจ้าของ หรือผู้ครอบครองน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของความสูงของอาคารนั้น หรืออาคารซึ่งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง ประกอบด้วย กั้นล้อมอาคาร ด้วยวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้าง กองวัสดุที่มีฝุ่นละอองต้องปิด หรือคลุมด้วยวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการฟุ้งกระจาย หรือเก็บไว้ในพื้นที่ปิดล้อม หรือฉีดพรมด้วยน้ำ หรือวิธีการอื่น ที่ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง การขนย้ายวัสดุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองด้วยสายพานต้องปิดให้มิดชิด การผสมคอนกรีต การใส่ไม้ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ต้องทำในพื้นที่ปิดล้อม หรือมีผ้าคลุม หรือใช้วิธีป้องกันการฟุ้งกระจาย ของฝุ่นละออง มีการจัดการวัสดุที่เหลือใช้เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และฉีดล้างล้อรถทุกชนิดด้วยน้ำ ก่อนนำออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อมิให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และไม่ให้นำน้ำที่ใช้ฉีดล้างดังกล่าวไหลออก นอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง

\*\*\*\*\*

❖ **ประสานบริษัทผู้รับสิทธิแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสกายวอล์ก ชองนนทรี**

นายประพาส เหลืองศิริรักษา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีประชาชนขอให้ตรวจสอบและแก้ไขระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสกายวอล์ก ชองนนทรี ที่มีสภาพดับชำรุดว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง ได้ประสานบริษัทผู้รับสิทธิในการดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้ดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสกายวอล์ก ชองนนทรี เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนเรียบร้อยแล้ว

\*\*\*\*\*

❖ **เพิ่มความเข้มงวดกวดขันห้ามจอดรถยนต์ - รถจักรยานยนต์บนทางเท้า**

นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กทม. กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาฝ่าฝืนจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้ากีดขวางทางสัญจรบริเวณปากซอยลาดพร้าว ๒ ว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดปฏิบัติการ ๒๕๗ ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมติดตั้งป้ายห้ามจอด หรือซัปป์รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านค้าในบริเวณดังกล่าว และกำชับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับในการใช้ถนนอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เทศกิจ จะเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบและกวดขันมิให้มีผู้ฝ่าฝืนจอดรถ หรือซัปป์รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป

\*\*\*\*\*

❖ **ซ่อมแซมผิวจราจรหน้าตลาดสวนสยาม เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน**

นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. กล่าวกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากผิวจราจรบริเวณด้านหน้าตลาดสวนสยาม ซอยสวนสยาม ๑๖ ถนนสวนสยาม มีสภาพชำรุดว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน

\*\*\*\*\*

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร